
STJÓRN SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS  
 
Ár 2010, mánudaginn 4. okt. var haldinn 308. fundur Stjórnar skíðasvæða höfuðborgar-
svæðisins.  Fundurinn var haldinn í Bláfjöllum og hófst kl. 08:40. 
Mættir:  Diljá Ámundadóttir formaður, Egill T. Jóhannsson, Theódór Kristjánsson, Elías 
Jakob Bjarnason, Hjálmar Hjálmarsson, Hörður Þorsteinsson og Gunnar Einarsson. 
Jafnframt:  Magnús Árnason framkvæmdastjóri SHB,  Ómar Skarphérðinsson, Gunnar 
Kristinn Björgvinsson, Ásgeir Elíasson, Einar Bjarnason starfsmenn skíðasvæðanna.  Ómar 
Einarsson framkvæmdastjóri ÍTR og Helga Björnsdóttir skrifstofustjóri sem ritaði fundargerð. 
 

Þetta gerðist: 
 
1. Framkvæmdastjóri fór yfir arðsemi snjóframleiðslu.  Framkvæmdastjóra falið að draga 

saman upplýsingar sem til eru um snjóframleiðsluna. 
 
2. Lögð fram SVÓT greining starfsmanna skíðasvæðanna. 
 
 kl. 09:35 vék Ómar Einarsson af fundinum og Bragi Þór Bjarnason fjármálastjóri ÍTR 

kom á fundinn. 
 
3. Lögð fram drög að framkvæmdaáætlun 2011. 
  
4. Lögð fram drög að rekstraráætlun fyrir árið 2011.  Jafnframt lögð fram 

rekstrarstaðadags. 29. sept. sl. 
 
6. Svæðið skoðað undir leiðsögn starfsmanna. 
 

Fundi slitið kl. 10:30. 
 

Diljá Ámundadóttir 
 

 Egill T. Jóhannsson      Theódór Kristjánsson 
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